

เจาะใจ “ศราวุธ คงอุดม”

ประธานสโมสร นิสิต คณะวิศวกรรมฯ



“ในฐานะที่ผมเป็นประธานสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์จะดูแลและควบคุมการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะ คอยประสานงานกับสโมสรนิสิตคณะอื่นๆ และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ผมประทับใจในความเป็นวิศวกรรมศาสตร์มากเพราะทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันมาตลอด นอกจากจะช่วยกันในเรื่องเรียนแล้วเรายังช่วยกันในเรื่องการทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ของทางคณะกับชุมชนข้างนอกกับหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย ที่ผ่านมาสโมสรนิสิตของคณะเราก็เข้มแข็งและมีเพื่อนๆ น้องๆ พี่ๆ มาช่วยกันเป็นรุ่นๆ พวกเราเลยรู้สึกว่ามันดีกันมากพร้อมจะช่วยกันทำให้อัตลักษณ์นิสิต 8 ประการที่มีสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องการมีจิตสำนึกสาธารณะนี้เป็นสิ่งที่พวกเราารู้และเข้าใจกันมากเพราะงานทำกิจกรรมสัมพันธ์กับเรื่องของจิตอาสาและจิตสาธารณะอย่างมาก เป็นสิ่งที่ผมและเพื่อนสโมฯ อยากเห็นในทุกรุ่นๆ

โดยส่วนตัวของผมแล้ว ผมคิดว่าไม่ว่าเราจะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งใดในประเทศไทยก็คงเหมือนกัน ความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัย ความแตกต่างอยู่ที่ตัวเราครับ ผมว่าเราจะเรียนที่ไหนก็ดีหมดครับ เพราะเรามาศึกษาเราไม่ได้มาอวดมหาวิทยาลัย ใครดีใครดั่ง ตัวเราเองต่างหากที่เด่นที่ดั่ง เด่นดั่งในที่นี้หมายถึงเราตั้งใจเรียน ตั้งใจทำความดีครับ ผมบอกตัวเองบ่อยๆ ว่าผมมีความสุขที่ได้เรียนที่นี่ เรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว เป็นนิสิตของ มศว

สำหรับความรู้ที่ได้เรียนมาจนใกล้จะสำเร็จการศึกษาในอนาคตอันใกล้ของผมนี้ ประสบการณ์ที่ได้ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้ในอนาคตหรอกครับ ผมว่าใช้ในปัจจุบันที่เป็นอยู่ให้ได้ดีมากเลยครับ อันไหนดีก็ยึดใช้เป็นแนวทางของเรา อันไหนล้มเหลวก็ปรับปรุงแก้ไขครับ นำความรู้ที่มีที่ได้จากการทำกิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันจะดียิ่ง

อีกอย่างที่ผมคิดว่าผมโชคดีกว่านิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็คือผมได้เรียนและใช้ชีวิตอยู่ในรั้วเทาแดงที่อยู่ในอีกจังหวัดหนึ่งคือนครนายก อาจจะดูว่าไกลจากกรุงเทพมหานครเมืองหลวง แต่จริงๆ เราสะดวกสบายมากเพราะมีรถตู้ประจำทางวิ่งรับส่งถึงในมหาวิทยาลัยและดีต่อสุขภาพร่างกายของเราเพราะเราอยู่ในสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยที่มีธรรมชาติ ความสุข ร่มรื่น มีสิ่งสาธารณูปโภคครบครัน มีทั้งไปรษณีย์ ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ และเรายังมีตึกอาคารเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่เบียดเบียนกับสภาพแวดล้อมดั้งเดิม ผู้คนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแม่บ้าน เจ้าของร้านอาหารก็เป็นกันเอง รวมๆ แล้วมหาวิทยาลัยก็ล้อมรอบด้วยบรรยากาศที่ดี การไปมาคมนาคมก็สะดวกครับ ถ้าสอบเข้าเรียนได้ที่นี่ก็ต้องถือว่าเป็นโชคดีของชีวิตเราอีกอย่างหนึ่งนะครับ”